
Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 23 Ionawr 
2014 i’w hateb ar 28 Ionawr 2014 

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. 
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg. 

 
(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau) 

 
Mae’r Llywydd wedi cytuno i alw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif 
Weinidog heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2. 

 
Gofyn i Brif Weinidog Cymru 
 
1. Alun Ffred Jones (Arfon): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am 
gynnydd trafodaethau i ddiwygio’r fformiwla Barnett? 
OAQ(4)1445(FM)W 
 
2. Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Prif Weinidog 
ddatganiad am ddarpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl ym 
Mhowys? OAQ(4)1452(FM) 
 
3. William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif 
Weinidog ddatganiad am ddyletswydd Byrddau Iechyd Lleol i 
gyfathrebu â’r cyhoedd? OAQ(4)1451(FM) 
 
4. Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog 
ddatganiad am asbestos mewn ysgolion? OAQ(4)1446(FM) 
 
5. Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog roi’r 
wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad o’r broses Ceisiadau Cyllido 
Cleifion Unigol? OAQ(4)1447(FM) 
 
6. Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Prif Weinidog 
ddatganiad am wasanaethau orthopedig yng ngogledd Cymru? 
OAQ(4)1456(FM) 
 
7. Sandy Mewies (Delyn): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu safbwynt 
Llywodraeth Cymru ar aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd? 
OAQ(4)1453(FM) 
 
8. Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): Beth y mae Llywodraeth Cymru 
yn ei wneud i gynyddu presenoldeb sefydliadau rhyngwladol yng 
Nghymru? OAQ(4)1454(FM) 
 
9. Byron Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog 
ddatganiad am gystadleurwydd economaidd Cymru? OAQ(4)1448(FM) 
TYNNWYD YN OL 



10. Aled Roberts (Gogledd Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth 
Cymru yn eu cymryd i fynd i’r afael ag asbestos mewn ysgolion yng 
Nghymru? OAQ(4)1457(FM)W 
 
11. Keith Davies (Llanelli): A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf am gamau Llywodraeth Cymru i gefnogi’r economi yng 
Nghymru? OAQ(4)1458(FM)W 
 
12. Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Prif 
Weinidog ddatganiad am y rhwydwaith cefnffyrdd ym Mhowys? 
OAQ(4)1450(FM) 
 
13. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y 
Prif Weinidog ddatganiad am y targedau a fethwyd o ran amser aros 
achosion brys lle’r amheuir canser? OAQ(4)1455(FM) 
 
14. Rebecca Evans (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gynlluniau 
sydd gan Lywodraeth Cymru i nodi Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn 
fwy Diogel? OAQ(4)1460(FM) 
 
15. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog 
ddatganiad am y Bil Cynllunio? OAQ(4)1459(FM)W 
 
 
 
 


